

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/ ๐๗๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ถนนพหลุณง อำเภอมือง ตง ๙๒๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การสำรวจข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีพของสถานศึกษาที่มีผลการจัดการศึกษาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
ที่สมควรนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือของกลุ่มเป้าหมาย
ในระดับภูมิภาคและชุมชนท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ ได้ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา
และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคน
ในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อสร้างอาชีพและทักษะการ
ดำเนินชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้นโยบาย “ข้อ ๔ การจัดทำระบบ วัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill
Certificate)” ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้รับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียน
หรือกลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน

ในการนี้ เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ด้านอาชีพของ
สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เป็นหลักสูตรกลางหรือชุดบทเรียนสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานสำหรับนำไปใช้เผยแพร่ และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นำไปใช้
จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ด้านอาชีพเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานหรือกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค และชุมชนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดตรัง จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตอบแบบสอบถามดังกล่าวสถานศึกษาละ ๑ ชุด ผ่านระบบ
ออนไลน์ที่ <http://gg.gg/18jhp1> หรือที่คิวอาร์โค้ดด้านล่าง โดยขอให้ตอบแบบสอบถามดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

กลุ่มส่งเสริมศึกษานอกระบบ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>



แบบรายงานฯ